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Ngày 13/9/2024, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức Hội nghị Khoa
học kỹ thuật năm 2024 chuyên đề về Sản, Phụ khoa. Bệnh viện Phụ sản
Tiền Giang vinh dự đón tiếp TS.BS Nguyễn Văn Dương (Giám đốc Sở Y tế),
PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (Trưởng Khối Sản- Bệnh viện
Hùng Vương- Giảng viên cao cấp- Bộ môn Sản- Đại học Y dược TP. HCM),
Ths.BS Huỳnh Thụy Thảo Quyên (Phó Trường Khoa Khám Bệnh A – Bệnh
Viện Hùng Vương TP. HCM) và các thầy thuốc chuyên ngành Sản phụ
khoa tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
cùng tham dự hội nghị.

Ảnh BGĐ Bệnh viện tặng hoa Giám đốc Sở Y tế và các Báo cáo viên

Hội nghị khoa học kỹ thuật hàng năm của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hướng đến mục
tiêu hoàn thiện và nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phục vụ ngày càng hiệu quả hơn
trong lĩnh vực sản, phụ khoa đồng thời cũng là dịp để các thầy thuốc giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh.

Hội nghị có trên 120 đại biểu tham dự, với 05 đề tài được các bác sĩ từ Bệnh viện Hùng
Vương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang báo cáo như: Mở rộng và
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nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT; Tầm soát và xử lý bất thường
trong tầm soát ung thư CTC; Sàng lọc và dự phòng tiền sản giật; Nghiên cứu tỷ lệ viêm âm
đạo ba tháng cuối thai kì và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, Case
report Trường hợp đồng hợp lặn thiếu men G6PD,…là những đề tài có giá trị và là kinh
nghiệm rất hữu ích để các bác sĩ cập nhật, nâng cao kiến thức, áp dụng chẩn đoán, điều trị
trong ngành sản, phụ khoa.

Các báo viên trình bày đề tài nghiên cứu

Nội dung các báo cáo khoa học đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự, với
nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc. Tại hội nghị các Bác sĩ cũng đã trao đổi, chia sẻ về kinh
nghiệm điều trị, giải quyết vấn đề thực tế trên lâm sàng và ứng dụng những kết quả nghiên
cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao chất lượng của các đề tài báo cáo
trong hội nghị.

Hội nghị khoa học đã thành công tốt đẹp là dấu mốc cho sự phát triển các hoạt động nghiên
cứu khoa học của Bệnh viện trong thời gian tới, góp phần đáp ứng ngày càng cao nhu cầu
phục vụ bệnh nhân ./.
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